

สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2556

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
1.1	รายงานผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556	ที่ประชุมรับทราบ	
1.2	<p>ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8)</p> <p>โดยที่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 กำหนดให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่ยื่นคำขอไว้แล้วก่อนที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ที่ยื่นคำขอไว้แล้ว ก.พ.อ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสียใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ ก.พ.อ. เห็นว่าในการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ควรลดขั้นตอนเพื่อให้การพิจารณาเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์ ก็ไม่จำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการอีก จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.3	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยใน</p>	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>ชั้นเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาคณะ ศึกษาศาสตร์ต่อไป จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน ดังเอกสารประกอบการ ประชุม</p>		
1.4	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงิน ค่าความสะอาด (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3</p> <p>อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนด อัตราการจ่ายเงินค่าทำความสะอาด ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ยกเลิกข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าทำความสะอาด ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน</p> <p>“ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลภายนอก ที่ เป็นพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำ ความสะอาดที่ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั่วโมงละ 40 บาท ทั้งนี้ให้เบิกได้ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงในวันทำการปกติ และไม่เกิน 8 ชั่วโมงใน วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์”</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.5	<p>ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการให้คณะ จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตทุ กระดับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
1.6	<p>ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556</p> <p>ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้นครอบคลุมผลงานทางวิชาการที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สรุปสาระสำคัญได้ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.7	<p>ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556</p> <p>โดยที่เห็นสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ พ.ศ. 2553 จึงให้วางระเบียบไว้ ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.8	<p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556</p> <p>เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
1.9	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556</p> <p>เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จึงให้กำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.10	<p>แจ้งการเป็น Associate Editor วารสาร The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning</p> <p>ด้วย ดร.ธิตยา บงกชเพชร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็น Referee ในการทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร The international Journal of Science, Mathematics and Technology Learning ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.11	<p>ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง</p> <p>โดยที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมทั้ง 4 ข้อ ดังนี้</p>	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>1. ให้ถือเป็นหลักการให้ข้าราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน</p> <p>2.ให้นำหลักการตามข้อ 1 ไปใช้กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นสตรีด้วย</p> <p>3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหลักการตามข้อ 1 ไปพิจารณาปรับใช้กับข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสตรีด้วย</p> <p>4. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนถึงติดตามประเมินผลเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรองโดยการพิจารณาคัดเลือก เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>		
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข	
3	เรื่องสืบเนื่อง -		
4.1	มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ด้วยกองกฎหมายขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556	ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 2. มอบให้ภาควิชาพิจารณาถ้อยแถลงผลงานวิจัยของอาจารย์ใน	ภาควิชารับแนวปฏิบัติการถ้อยแถลงผลงานวิจัยไปดำเนินการ

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 4.10 การพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 7 “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้ถอนเรื่องออก และให้คณะศึกษาศาสตร์ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนไปเสนอผลงานวิจัย และการได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 แทน นั้น</p>	<p>สังกัดที่ขอ ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่คณะศึกษาศาสตร์กำหนดไว้ ก่อนเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณา</p>	
4.2	<p>การใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์ ห้อง Self-Access ผ่านสำนักหอสมุด ตามที่ ห้อง Self-Access ได้ใช้ระบบงานห้องสมุดร่วมกับสำนักหอสมุดในระบบออนไลน์มาได้ระยะหนึ่ง โดยงานบริการหลัก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบการสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ หน้าเว็บสำนักหอสมุด 2. ระบบยืม-คืน ผ่านระบบออนไลน์ ตามห้องอ่านหนังสือคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นเรศวร 3. ระบบการยืมผ่านระบบ DDS (บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด) <p>จากการให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลมีปัญหาเป็นบางจุด แต่ในระบบการยืม-คืน หนังสือผ่านออนไลน์ ปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายที่ประชุมสำนักหอสมุดจะดำเนินการคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักหอสมุดจะจัดกล่องรับเอกสารไปทุกห้องอ่านหนังสือและจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดรับเอกสารทุกวัน แต่การปฏิบัติสำนักหอสมุดไม่ได้จัดกล่องรับเอกสาร และเจ้าหน้าที่ไม่ได้มารับหนังสือทุกวัน เว้นแต่คณะแจ้งไปให้มารับหนังสือคืนเท่านั้น 	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุดร่วมกับสำนักหอสมุดในระบบออนไลน์ต่อไป</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>2) การยืม-คืน หนังสือออนไลน์ตามคณะต่าง ๆ ทำให้หนังสือมาถึงคณะล่าช้าและหาหนังสือไม่พบเกิดปัญหาหนังสือระหว่างรอนำส่งคืนคณะ</p> <p>3) ระบบการยืมผ่านระบบ DDS ทางห้อง Self-Access ได้แจ้งกับทางสำนักหอสมุดไปว่าไม่ขอรับ DDS แต่จะเป็นจุดรับส่ง DDS ของคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะรับหนังสือที่ห้อง Self-Access คณะศึกษาศาสตร์ สาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ DDS เนื่องจากห้อง Self-Access คณะศึกษาศาสตร์ยังไม่พร้อม เพราะต้องจัดระบบหนังสือใหม่โดยเปลี่ยนจากฐานข้อมูลเดิมที่คณะจัดทำขึ้นเอง ปัจจุบันหนังสือในระดับฐานข้อมูลเดิมมีหนังสือ 10,000 เล่ม (โดยประมาณ) ต้องนำมาเข้าระบบใหม่ทั้งหมด และหนังสือที่จัดซื้อเข้ามาใหม่รวม IS ของแต่ละปี ทำให้การลงระบบหนังสือเก่าที่ค้างอยู่จำนวนมาก</p>		
4.3	<p>การขอครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน</p> <p>โรงเรียนวัดปากฟิงตะวันตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โรงเรียนบ้านบึงบอน อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ โรงเรียนบ้านแยง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนขาดแคลนครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เนื่องจากชำรุด ทรุดโทรมและไม่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และทราบว่าทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีครุภัณฑ์ที่เหลือใช้และจะมอบให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตบริการ ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์บริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าวประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ตรวจสอบระเบียบพัสดุ 2. ให้ตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนเก้าอี้ที่ชำรุดออกและนำเก้าอี้ที่สมบูรณ์เข้าไปให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 3. ให้ฝ่ายพัสดุสำรวจครุภัณฑ์ที่คณะประสงค์จะจำหน่าย แล้วประกาศให้โรงเรียนอื่น ๆ ทราบ 	แจ้งหน่วยพัสดุและหน่วยอาคารสถานที่ดำเนินการแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
4.4	<p>พิจารณารายชื่อศิษย์เก่าเพื่อจัดทำหนังสือ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา” ประจำปี 2556</p> <p>กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการจัดทำหนังสือ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสาประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าจากทุกคณะ ที่ประกอบสัมมาอาชีพ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม (ไม่เน้นการมีชื่อเสียงและต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับศิษย์เก่าของคณะและมหาวิทยาลัย) เพื่อนำมาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโครงการดังกล่าว</p> <p>ดังนั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอเชิญร่วมจัดส่งรายชื่อศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี/โท/เอก ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ (6 ภาค/6 คน)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประสานกับภาควิชาเพื่อเสนอรายชื่อศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี/โท/เอก ให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต่อไป</p>	<p>ส่งรายชื่อศิษย์เก่าให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว</p>
4.5	<p>การพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น</p> <p>ด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 2789(98) ชั้น 22,560.- บาท สังกัดภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา</p> <p>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานวิจัย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 รายงานผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร” 1.2 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 	<p>ที่ประชุมมีมติและขอเสนอแนะผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ปรับ ปก และ ไบรอนด์ปก จากเดิม “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร” ปรับเป็น รายงานการวิจัย การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร” 2. ให้ปรับบทคัดย่อให้เอา \bar{X} ออกทั้งหมด 3. หน้าที่ 2 ควรปรับหรือกำหนดวัตถุประสงค์หลักกับวัตถุประสงค์ย่อยให้สอดคล้องกัน 4. หน้า 47 ให้ปรับค่าให้เหลือเพียงค่าเดียว 5. เมื่อปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะแล้วให้ส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป 	<p>แจ้งมติให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น แล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม</p> <p>2. ผลการประเมินการสอนและเอกสารคำสอน</p> <p>2.1 ผลการประเมินการสอน</p> <p>3. แบบ ก.พ.อ. 03</p>		
4.6	<p>รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารรถตู้ของหน่วยงานใน 3 กลุ่มสาขาวิชา</p> <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 มีนาคม 2556 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารรถตู้ของหน่วยงานใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และเห็นควรให้แต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน นำข้อมูลที่ได้รับจากรายงานผลการตรวจสอบฯ ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาใช้ประกอบในการตัดสินใจการบริหารจัดการรถตู้ของแต่ละหน่วยงานต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ควรจัดซื้อรถตู้ใช้งานจะสะดวกกว่าการเช่ารถตู้ และเนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์มีพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน สำหรับขับรถบัส จำนวน 1 คัน รถตู้ 3 คัน และรถปิ๊กอัพ 2 ตอน จำนวน 1 คัน 2. ให้คณะศึกษาศาสตร์ทำหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อขอจัดซื้อรถตู้สำหรับทดแทนรถตู้คันทะเบียน ม.3600 พิษณุโลก ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานถึง 17 ปีกว่าแล้ว 	ทำหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยแล้ว
4.7	<p>เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 ซึ่งกำหนดให้สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รับผิดชอบการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย นั้น</p> <p>สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จึงขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยมฯ ดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติจะต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการประจำคณะ และภาควิชาเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาในครั้งต่อไป</p>	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>ประชาคมมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป</p>		
4.8	<p>เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับโล่เกียรตินิยมบุคคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อรับโล่เกียรตินิยม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556</p> <p>ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอให้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการประจำคณะ และภาควิชาเสนอรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาในครั้งต่อไป</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.9	<p>รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) ตามโครงการจัดทำรายงานเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน รหัสโครงการ กค 301</p> <p>ด้วยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอให้เร่งรัดหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามที่กองคลังแจ้งผลการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 (สิ้นสุดไตรมาส 2) เพื่อประกอบการพิจารณาและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้ภาควิชาและหน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส</p>	ภาควิชาและหน่วยรับไปติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
5.1	<p>สรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น</p> <p>ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานวิจัยเพื่อประกวดรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น</p> <p>มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนที่กองบริหารการวิจัยภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบภาควิชาพิจารณาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นต่อไป</p>	
5.2	<p>ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล</p> <p>ด้วย ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ของ 3^o International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013 เรื่อง “Comparison of relationship with colleagues and problem-focused coping strategy in project-based Learning of first-year students at Naresuan university, Phitsanulok, Thailand” ณ ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2556 และขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2556 ทั้งนี้ได้แนบ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยฯ แก่ ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล สังกัดภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ 3^o International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013 เรื่อง “Comparison of relationship with colleagues and problem-focused coping strategy in project-based Learning of first-year students at Naresuan university, Phitsanulok, Thailand” ณ ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2556 จากเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ กองทุนวิจัย หมดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการวิจัย (โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์) จำนวนเงินตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000.- บาท</p>	<p>แจ้งมติให้งานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	เอกสารมาเพื่อพิจารณา		
5.3	<p>ขอย้ายสำนักงานของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา</p> <p>ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความประสงค์ขอย้ายสำนักงานของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไปแทนห้องศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม (ED2204) เพื่อจะได้ห้องที่กว้างขวางเหมาะแก่การให้บริการแก่นิสิต และจะได้สะดวกต่อการติดต่อประสานงานกับสำนักงานของคณะศึกษาศาสตร์</p>	ที่ประชุมมีมติมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ไปพิจารณาการจัดห้องอีกครั้งหนึ่ง	ดำเนินการแล้ว
5.4	<p>รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครู ประจำเดือน เมษายน 2556</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์) ขอรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครู ประจำเดือนเมษายน 2556 ศูนย์พัฒนาครูได้ดำเนินกาพัฒนาครู จำนวน 3 โครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครู 2. โครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบที่เลี้ยง Coaching and Mentoring 3. โครงการพัฒนาครูคุณภาพ ประจำปี 2556 (20 หลักสูตร) 	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครู 2. โครงการพัฒนาครูคุณภาพ ประจำปี 2556 (20 หลักสูตร) ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน/รุ่น 3. ให้ขึ้น pop up ประชาสัมพันธ์ในส่วนหน้า Web site ของคณะศึกษาศาสตร์ 	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.5	<p>ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผู้สอน</p> <p>ด้วยงานบริการการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำและแจกแบบประเมินผู้สอนทุกระบบการศึกษา ซึ่งในการดำเนินการแจกแบบประเมินในแต่ละเทอมประสบปัญหาเกี่ยวกับการแจกแบบประเมินแล้ว แต่ได้รับแบบประเมินกลับมาน้อย</p> <p>ในการนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับการแจกแบบประเมินผู้สอน โดยขอความร่วมมือกับผู้สอน</p>	ที่ประชุมมีมติมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการทำหนังสือเวียนแจ้งให้นิสิตประเมินผู้สอน อีกครั้งหนึ่ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>ทุกรายวิชาขอให้ผลิตทุกคนประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนเอง ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินผู้สอนออกมาปรากฏชัดเจน โดยระบบสามารถประมวลผลการสอนของผู้สอนได้ตามระบบของกองบริการการศึกษา</p>		
5.6	<p>ขอหารือจำนวนหน่วยกิตรายวิชาซีพครุของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 นั้น เนื่องจากเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นนักวิชาการและการประกอบอาชีพในสถานประกอบการเอกชน ไม่ได้เน้นการประกอบอาชีพครู ดังนั้น ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงขอหารือ เรื่องการปรับลดรายวิชาซีพครุ สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามความเหมาะสมในการเรียนการสอน โดยให้เหลือรายวิชาซีพครุ จำนวน 21 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้นำรายวิชาซีพครุเข้าพิจารณาในกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
5.7	<p>การเสนอชื่อรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่ทำงานวิจัยด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดผลสำเร็จดีเยี่ยมและต่อเนื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และเพื่อรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 และตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติและ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้ภาควิชาเสนอชื่อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รางวัลที่ 1-4 เสนอชื่อบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 2. รางวัลที่ 5 สามารถเสนอชื่อบุคลากรได้ทั้งภายในและภายนอก 3. มอบงานวิจัยและบริการวิชาการรวบรวมและส่งรายชื่อให้กองบริหารการวิจัยต่อไป 	<p>แจ้งมติให้งานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้กำหนดประเภทรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ไว้ทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (NU Outstanding Researcher in Basic Research) 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research) 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research) 4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน (NU Outstanding Research Team) 5. รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ 		
5.8	<p>สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์</p> <p>ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องสัมมนา 1 โดยมีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สมศ. 2. กำหนดการประเมินตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สมศ. 3. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย 5. โครงสร้างการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 6. อาคารสถานที่ 7. การจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 8. การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10. “ร่าง” กำหนดการเยือนคณะศึกษาศาสตร์ ของ Assoc. Prof. Dr. Kirk Scott 11. “ร่าง” กำหนดการเยือนคณะศึกษาศาสตร์ ของ Prof. Fred Finley เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์ STEM Education 12. หอพักนิสิต 		
5.9	<p>การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น</p> <p>ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองกิจการนิสิตรับผิดชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น นั้น</p> <p>กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอให้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ตามคุณสมบัติรายละเอียดการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อจะได้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการประจำคณะ และภาควิชาเสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาในครั้งต่อไป</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
5.10	<p>การสอบประมวลความรู้</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมการตัดสินผลการสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ขอให้คณะพิจารณาช่วยพัฒนานิสิตในกรณีที่สอบประมวลความรู้ จำนวน 3 ครั้งแล้วไม่ผ่าน เพื่อให้บัณฑิตสามารถสอบผ่านเกณฑ์ต่อไป</p>	ที่ประชุมมีมติมอบให้ภาควิชาไปพิจารณาในการที่จะช่วยนิสิตต่อไป	ภาควิชารับไปดำเนินการ